

หลักสูตรการอบรมกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเบื้องต้น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีหลักการกระจายอำนาจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ กรมอนามัย ในฐานะรับผิดชอบดูแลกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จึงได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรการอบรมกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ และอำนาจตามความในมาตรา ๘ ณ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานในด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องอบรมตามหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามความในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ประเภทหลักสูตร

- ✓ หลักสูตรตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติงานในท้องถิ่นของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องอบรมตามหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามความในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘

จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

จำนวน ๘๐ คน (หากจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า ๕๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดการอบรม)

หัวข้อหลักสูตร...

หัวข้อหลักสูตร

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
๑	กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน	แนวทางการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๕. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๖. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	นายศุภมล ศรีสุขวัฒนา นักวิชาการอิสระ	- บรรยาย - ยกตัวอย่าง ประกอบการบรรยาย - อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น	๑ ชั่วโมง
๒	หลักการเจตนาธรรมณ์ และโครงการของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑) ความเป็นมาและพัฒนาการของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒) หลักการและเจตนาธรรมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงเจตนาธรรมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับการคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓) โครงสร้างและกลไกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของสารบัญญัติรวมถึงความเชื่อมโยงในเชิงระบบและกลไกของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔) บทบาทหน้าที่ของบุคคล คณะกรรมการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	นายสมชาย ตู่แก้ว นักวิชาการอิสระ	- บรรยาย - ยกตัวอย่าง ประกอบการบรรยาย - อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น	๑ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		<p>บุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข - อธิบดีกรมอนามัย - เจ้าพนักงานท้องถิ่น - เจ้าพนักงานสาธารณสุข - ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น - ผู้ประกอบการ และประชาชน <p>คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการสาธารณสุข - คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด - คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร - คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ - คณะอนุกรรมการ - คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี <p>องค์กรที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราชการส่วนท้องถิ่น - บริษัทเอกชน - นิติบุคคล 			
๓	<p>สารบัญญัติและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>อธิบายสารบัญญัติในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เช่น</p> <p>หมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย</p> <p>หมวด ๔ สุขลักษณะอาคาร</p> <p>หมวด ๕ เหตุรำคาญ</p> <p>หมวด ๖ การเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์</p> <p>หมวด ๗ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	<p>นายสมชาย ตู่แก้ว นักวิชาการอิสระ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บรรยาย - ยกตัวอย่าง - ประกอบการบรรยาย - อภิปราย - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 	<p>๓ ชั่วโมง</p>

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		<p>หมวด ๘ ตลาด สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร</p> <p>หมวด ๙ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ</p> <p>หมวด ๑๐ อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข</p> <p>หมวด ๑๑ หนังสือรับรองการแจ้ง</p> <p>หมวด ๑๒ ใบอนุญาต</p> <p>หมวด ๑๓ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ</p> <p>หมวด ๑๔ การอุทธรณ์</p> <p>หมวด ๑๕ บทกำหนดโทษ</p> <p>เนื้อหาในการบรรยายครอบคลุมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื้อหาสาระ ความหมายของคำสำคัญต่าง ๆ ในตัวบทกฎหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เช่น คำว่า "ที่หรือทางสาธารณะ" "เหตุรำคาญ" ฯลฯ - บทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานสาธารณสุขผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าพนักงานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข - แนวทางปฏิบัติในหมวด ๓ - ๙ <p>พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยแบ่งการอธิบายออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ส่วนที่เป็นสารบัญญัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุมหรือกำกับดูแล (หมวด ๓ - ๙) ๒) ส่วนที่เป็นโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข (หมวด ๑๐) ในการดำเนินการตามรายหมวด (หมวด ๓ - ๙) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 			

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		<p>๓) ส่วนที่เป็นการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ</p> <p>๔) ส่วนที่เป็นมาตรการการควบคุม และบทกำหนดโทษ การออกคำสั่งทางปกครอง โดยที่ทั้ง ๔ ส่วน จะวิเคราะห์และต้องเชื่อมโยงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หมวด ๓ - ๙) เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ <p>พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ - พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ - พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ - พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ - พระราชบัญญัติควบคุมและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 			

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
๔	ประสบการณ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น - การออกคำสั่งทางปกครอง - การเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - การออกใบอนุญาต การออกหนังสือรับรองการแจ้ง - การตรวจแนะนำ	- นายกานต์ เจิมพวงผล - ทีมวิทยากรจากกองกฎหมาย กรมอนามัย	- บรรยาย - ยกตัวอย่างประกอบ - อภิปราย - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	๓ ชั่วโมง
๕	การฝึกปฏิบัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	การฝึกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น ๑) การออกใบอนุญาต การออกหนังสือรับรองการแจ้ง - การรับคำขอ การตรวจเอกสาร การตรวจสอบกิจการก่อนออกใบอนุญาต การออกใบอนุญาต - การรับคำขอการออกใบรับแจ้ง การตรวจเอกสาร การออกหนังสือรับรองการแจ้ง ๒) การตรวจแนะนำ ๓) การออกคำสั่งทางปกครอง ๔) การเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การฟ้องคดีสู่ศาล หมายเหตุ : - ทั้งนี้ โจทย์ หรือเรื่องที่ใช้ฝึกปฏิบัติ ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม โดยสอบถามความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนการจัดอบรมเพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ - กรณีเป็นการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง (ภาคสนาม) ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับโจทย์ประเด็นคำถามหรือใบงานพร้อมแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการใช้เก็บ	- นายกานต์ เจิมพวงผล - นักวิชาการกฎหมายอิสระ - ทีมวิทยากรจากกองกฎหมาย กรมอนามัย	- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงหรือเหตุการณ์จำลองตามใบงาน กลุ่มละ ๑๐ - ๑๕ คน - นำเสนอ - วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ	๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที - ฝึกปฏิบัติและนำเสนอ ๔ ชั่วโมง - วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ ๓๐ นาที

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		ข้อมูลในพื้นที่จริงก่อนการลงพื้นที่ เช่น ให้อาจารย์ในวันแรกของการอบรม และลงพื้นที่ภาคสนามช่วงเย็นหรือเช้า ทั้งนี้ ขึ้นกับโจทย์หรือประเภทของสถานประกอบการ			
๖	แนวทางและเทคนิคการจัดการเรื่องร้องเรียนและเหตุรำคาญ	ประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนและเหตุรำคาญ	- สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	- บรรยาย - ยกตัวอย่าง ประกอบการ บรรยาย - อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น	๓ ชั่วโมง
๗	การฝึกปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและเหตุรำคาญ	การฝึกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนและเหตุรำคาญ	- สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	- แบ่งกลุ่มฝึก ปฏิบัติใน พื้นที่จริงหรือ เหตุการณ์ จำลองตาม ใบงาน กลุ่ม ละ ๑๐ - ๑๕ คน - นำเสนอ - วิพากษ์และ ให้ ข้อเสนอแนะ	๓ ชั่วโมง - ฝึกปฏิบัติ และนำเสนอ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที - วิพากษ์ และให้ ข้อเสนอแนะ ๓๐ นาที

* รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สถานที่อบรม

โรงแรมในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ค่าลงทะเบียน ไม่รวมถึงค่าที่พัก ค่าพาหนะไป-กลับ ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารเย็น และค่าเบี้ยเลี้ยง

ระยะเวลา...

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗

ชำระค่าลงทะเบียน

ระหว่างวันที่

*** หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนตามกำหนดเวลา

หากพบกําหนดเวลา ทางผู้จัดการอบรมจะเรียกผู้สมัครลำดับสำรองต่อไป ***

ผู้ประสานงาน

นายสุธีร์ ปลายแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข

กองกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๗๙

นางสาวนฤสรณ์ ปราการสมุทร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กองกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๑๙